



ต้องบอกว่าโชคดีมาก ๆ ที่ส่งเสียงเห่าและมีคนมาได้ยินพอดี สำหรับเจ้าตูบตัวเล็ก ๆ ตัวหนึ่ง ที่ด้วยความซน เลยเดินตกท่อที่สวนแห่งหนึ่งที่ลึกกว่า 2 เมตร ไปซะงั้น แล้วยังพาตัวเองขึ้นไม่ได้ด้วยเพราะพิการทางสายตา เลยต้องติดอยู่ในท่อนั้นนานกว่า

20

วัน แต่สุดท้ายแล้วก็รอดออกมาได้เป็นผลสำเร็จ

เรื่องราวของสุนัขตาบอดที่เดินตกท่อนี้ เกิดขึ้นที่เมืองชิงเต่า ในมณฑลชานตง ของจีน โดยเจ้าสุนัขที่น่าสงสารนี้มีชื่อว่า ไต้ไต้ เป็นสุนัขเพศผู้พันธุ์ปักกิ่งที่มีอายุได้ 2 ขวบแล้ว แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น เจ้าไต้ไต้ไม่เหมือนกับสุนัขตัวอื่น ๆ ทั่วไป เพราะมันมีปัญหาด้านสายตาที่มองไม่เห็นทั้งสองข้าง งานนี้พอไต้ไต้ไปเดินเล่นที่สวนแห่งหนึ่ง เลยเดินพลัดตกท่อไปซะเฉย ๆ แล้วก็ไม่สามารถช่วยตัวเองให้ปีนขึ้นมาได้ เพราะมันมองไม่เห็นจนต้องติดอยู่ในนั้นนานกว่า

20

วันเลยทีเดียว

แต่ด้วยสัญชาตญาณในการเอาตัวรอดของสัตว์ คราวนี้เจ้าไต้ไต้ เลยได้ขึ้นมาจากท่อได้ เพราะหลังจากที่มันเดินตกท่อไปนั้น ตลอดทั้ง 20 วันที่ติดอยู่ในท่อ มันเห่าส่งเสียงดังไปทั่ว เหมือนเป็นการส่งเสียงร้องขอความช่วยเหลือ และถือว่าโชคดีมาก ๆ ที่มีชาวบ้านในละแวกนั้นมาได้ยินเสียงเห่าของมัน เลยช่วยกันตามหาที่มาของเสียง ก่อนจะมารู้ว่าเสียงเห่านั้น เป็นของไต้ไต้ที่อยู่ในท่อ จึงช่วยกันไปตามเจ้าของมันและพามันขึ้นมาโดยปลอดภัยในที่สุด

ด้านเจ้าของผู้ดูแลไต้ไต้ คือ เมิ่ง ซาซา ได้เล่าให้ฟังว่า เธอได้ไต้ไต้มาเลี้ยงตั้งแต่เมื่อปี 2009 โดยเจ้าไต้ไต้พิการทางสายตาตามาดังแต่เกิด ดังนั้นการจะปล่อยให้มันเดินไปไหนมาไหนจึงต้องคอยระมัดระวังเป็นพิเศษ แต่ทว่าช่วงที่เกิดเหตุดังกล่าวขึ้น เธอมีเหตุจำเป็นที่ต้องไปทำธุระในที่ไกล ๆ

เธอลอยฝากเจ้าโต้วโต้วไว้กับเพื่อนให้ช่วยเลี้ยง จนกระทั่งเพื่อนโทรไปบอกว่าโต้วโต้วหายไป จึงรีบกลับมาตามหาทันที

"พอฉันรู้เรื่องเรื่องโต้วโต้วหายตัวไป ฉันก็เริ่มหามันไปทั่วทุก ๆ ถนน แล้วก็ทำประกาศตามหาโต้วโต้วไว้บนอินเทอร์เน็ตด้วย

ฉันยอมรับเลยว่าฉันใจหายมาก ๆ น้ำตาไหลทุกครั้งที่ได้แต่มองรูปของโต้วโต้ว แต่ฉันก็เชื่อลึก ๆ ว่าฉันจะหาโต้วโต้วเจออย่างแน่นอน"เมิ่ง ซาซา กล่าวเสริม

จนเวลาผ่านไปประมาณ 20 วันได้ ก็มีคนโทรมาหา เมิ่ง ซาซา ว่าเจอสุนัขตามที่ได้ประกาศตามหาไว้ในอินเทอร์เน็ตแล้ว ว่าแล้วเธอลอยรีบไปหาโต้วโต้วทันที และพอไปถึงก็ได้เห็นว่าเจ้าโต้วโต้วอยู่ในท่อนั้นในสภาพค่อนข้างหมดแรงพอสมควร แต่เมื่อโต้วโต้วได้ยินเสียงของ เมิ่ง ซาซา มันก็รีบเห่าออกมาและกระโดดไปมาทันที จากนั้นก็ได้ลองทำหลาย ๆ วิธี ทั้งการใช้เชือกดึง ผูกเชือกกับกล่องเพื่อดึงเอาโต้วโต้วขึ้นมา แต่แล้วก็ไม่เป็นผล

สุดท้ายเลยเป็น

เมิ่ง ซาซา เองที่ลงไปในที่ที่กว้างประมาณ

20

เซนติเมตร และลึกกว่า

2

เมตร ก่อนที่จะอุ้มโต้วโต้วขึ้นมาได้เป็นผลสำเร็จ

หลังจากนั้น เมิ่ง ซาซา เลยพาโต้วโต้วไปหาสัตวแพทย์ เพื่อตรวจเช็กร่างกายและจัดการอาบน้ำอาบทำให้สะอาด ก่อนจะพากลับบ้านไปเลี้ยงดูตามเดิมในเวลาต่อมา ซึ่งหลังจาก เมิ่ง ซาซา ก็ได้เล่าให้ฟังเพิ่มเติมว่า "ก่อนหน้านี้เหตุการณ์มันแทบจะไม่ค่อยไปไหนมาไหนกับฉันด้วยซ้ำ แต่หลังจากเหตุการณ์ในวันนั้น เจ้าโต้วโต้วก็ตามฉันไปทุกหนทุกแห่ง ไม่เว้นแม้แต่ตอนนอน ที่มันก็จะมานอนใกล้ ๆ ด้วยทุกคืน ฉันเลยต้องทำที่นอนสำหรับมันโดยเฉพาะไว้ใกล้ ๆ เตียงขึ้นมาใหม่"

เรียกได้ว่าโชคดีมาก ๆ ที่เจ้าโต้วโต้ว ได้กลับไปสู่อ้อมแขนของเจ้าของมันได้อีกครั้งหนึ่ง

และนี่ก็ถือเป็นอุทาหรณ์ที่ช่วยให้คนรักสัตว์ทั้งหลายได้เตือนสติตัวเองว่า อย่าลืมหรือละเลยการเลี้ยงดูสัตว์เลี้ยงของตัวเองเป็นอันขาด ไม่อย่างนั้นแล้ว อาจเกิดเรื่องที่น่าใจหายแบบนี้ขึ้นอีกก็เป็นได้...